



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โทร. ๐ ๔๒๐๓๙๖๔๖

ที่ สย.๑๑๓๓/- วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาล้างละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอภูหลวงและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA โดยประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และ ในส่วนการตอบข้อความเรื่องหน่วยงาน มีแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล้างละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานนั้น

งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล้างละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง <https://government.icti.co.th/phuluang/index.php?p=1>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติต่อไปด้วย

(นายฤชดา อ่ำไพกุล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

อนุมัติ

(นายอำพนธ์ คำตัน)

สาธารณสุขอำเภอภูหลวง



ที่ ลย ๑๑๓๓/๑๒๓

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง
ถนนแยกภูหลวง-โนนสว่าง
เลข ๔๒๒๓๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวงฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลและสร้างองค์กรที่ปราศจากการล้วงละเมิดหรือคุกคามตามเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติกันและเคารพซึ่งกันและกันและไม่กระทำการใดที่เป็นการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมงาน ลูกจ้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกัน นั้น

กลุ่มงานนิติการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดจึงเห็นประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง ดังรายละเอียดตามประกาศ ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพนธ์ คำตัน)

สาธารณสุขอำเภอภูหลวง

งานบริหารทั่วไป

โทร ๐๔๒ ๐๓๙๔๖๔

โทรสาร ๐๔๒ ๐๓๙๔๖๔



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

.....

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกิดเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน : และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวงตั้งนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศในการทำงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกิดเกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุก คน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน




จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(นายอำพนธ์ คำตัน)

สาธารณสุขอำเภอภูหลวง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง	
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง	
๔ มีนาคม ๒๕๖๗	
หัวข้อ แจ้งเวียน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง	
รายละเอียดข้อมูล มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง	
Link ภายนอก https:// www.govsite.com/phuluang/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูหลวง	
หมายเหตุ -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายกฤษดา อ่ำไพกุล) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายอำพนธ์ คำตัน) สาธารณสุขอำเภอภูหลวง
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวอินทิรา ทรชัย) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	